

ชื่อเรื่อง : ผลการใช้ Facebook แก่ปัญหานักเรียนไม่ส่งงานหรือการบ้านในการเรียน
วิชาสังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/15

ชื่อผู้วิจัย : นายณัฐ ทวีทรัพย์

ปี พ.ศ. : 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลการใช้ Facebook แก่ปัญหานักเรียนไม่ส่งงานหรือการบ้านในการเรียน วิชาสังคมศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/15 โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ ศึกษาปัญหาของนักเรียนไม่ส่งงานหรือการบ้าน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ Facebook กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/15 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 36 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบสอบถามสาเหตุไม่ส่งงานหรือการบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/15 2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ Facebook ในการส่งงานหรือการบ้านชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/15

ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาของนักเรียนไม่ส่งงานหรือการบ้านพบว่าสาเหตุการไม่ส่งงานหรือการบ้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัญหาสูงสุดอันดับแรกคือนักเรียนเบื่อหน่ายการบ้านที่ครูสั่งไม่ยอมทำอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 รองลงมาคือ ครูให้การบ้านมีมากเกินไปอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21 และสุดท้ายคือนักเรียนทำกิจกรรมของโรงเรียนอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21 การใช้ Facebook แก่ปัญหานักเรียนไม่ส่งงานหรือการบ้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/15 พบว่า ก่อนเรียนวิชาสังคมศึกษา นักเรียนส่งการส่งงานหรือการบ้านที่ครูมอบหมายร้อยละ 47.50 ซึ่งหลังจากการเรียนวิชาสังคมศึกษา นักเรียนส่งการส่งงานหรือการบ้านที่ครูมอบหมายร้อยละ 100.00 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ก่อนเรียนและหลังเรียนการใช้ Facebook แก่ปัญหานักเรียนไม่ส่งงานหรือการบ้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/15 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน การใช้ Facebook แก่ปัญหานักเรียนไม่ส่งงานหรือการบ้านระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/15 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับที่ 0.05

ลายมือชื่อ ครูผู้ทำวิจัย

ลายมือชื่อ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ลายมือชื่อ หัวหน้างานวิจัยในชั้นเรียน

ลายมือชื่อ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ลายมือชื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง



(นายณัฐ ทวีทรัพย์)



(นายสุรพร สุวานิช)



(นางสาววิภา อึ้งสกุล)



(นางสาววิลาวลัย อันมาก)



(นายประวัติน สุทธิประภา)